



LÃNH ĐẠO TỈNH:

Thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

XEM TRANG 2

ĐỒNG CHÍ LÊ HỮU HOÀNG - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH:

Đôn đốc khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công

XEM TRANG 3

Khánh Hòa

nói vòng tay hữu nghị



● Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc với Tập đoàn Sumimoto tại Nhật Bản. Ảnh: VĂN ĐỨC

Tập trung ứng phó với mưa lớn

3

DỰ ÁN LALUNA QUÁ CHẬM TIẾN ĐỘ: Ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều khách hàng

4

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH:

Nỗ lực thực hiện tốt Đề án 06

7

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT LẦN THỨ X: Tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo

8

KHÁNH SƠN:

Đẩy mạnh xúc tiến phát triển du lịch

Để phát triển du lịch tại địa phương, mới đây, UBND huyện Khánh Sơn tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch năm 2023 nhằm giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư.

XEM TRANG 6

5

Lãnh đạo tỉnh:

THĂM, CHÚC MỪNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ngày 20-11, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023) và tọa đàm kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển nhà trường (20-11-1948 - 20-11-2023).

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với các thế hệ nhà giáo của trường đã giảng dạy, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời gửi lời chúc mừng đến các cán bộ, giảng viên, người lao động của trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo của trường về xây dựng và phát triển tỉnh thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm. Đồng chí mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi tọa đàm, các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Chính trị tỉnh đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống của nhà trường; chia sẻ một số ý kiến, giải pháp về xây dựng nhà trường đạt trường chính trị chuẩn theo quy định; thảo luận về việc phát huy thế mạnh văn hóa trường đảng, tạo động lực thúc đẩy trường đạt chuẩn mức 1 và 2 theo Quy định số 11, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn.

Dịp này, nhà trường tặng giấy khen cho 1 giảng viên đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 8 - năm 2023; khen thưởng 3 giảng viên đạt giải tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Ngày 20-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của trường đã nghe thư chúc mừng các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh



● Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

và Xã hội. Đồng thời, ôn lại truyền thống 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng những kết quả nổi bật của nhà trường trong những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, nhà giáo, các thế hệ học sinh, sinh viên của trường đã đạt được. Đồng chí mong muốn, đội ngũ nhà giáo của trường tiếp tục nỗ lực trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, là tấm gương để học sinh noi theo; tăng cường học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tiếp cận công nghệ mới; thường xuyên cập nhật công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể của trường; UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các trường cao đẳng, đại học cho nhà trường; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể và bằng khen cho 6 cá nhân của trường đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023. Nhà trường khen thưởng 9 nhà giáo đạt giải tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2023.

Ngày 20-11, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Khánh Hòa nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng biểu dương những thành tích nổi bật của trường đạt được trong thời gian qua và gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Đại học Khánh Hòa. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp

giáo dục và đào tạo; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chú trọng đổi mới tư duy, áp dụng phương pháp dạy học hiện đại để nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần nâng tầm vị thế của nhà trường...

Ngày 20-11, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức tọa đàm kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tọa đàm.

Tại đây, các đại biểu, cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của trường đã nghe thư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; ôn lại truyền thống, ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam và thông tin kết quả đạt được của trường.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đinh Văn Thiệu biểu dương những đóng góp của tập thể nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, đề nghị nhà trường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong cán bộ, giảng viên và sinh viên; phối hợp với Sở Du lịch để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân của trường có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến 2022.

□ K.D - H. NGÂN -
VĨNH THÀNH - V.T

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023:

CHỌN 35 SẢN PHẨM, BỘ SẢN PHẨM ĐỂ TRAO CHỨNG NHẬN

Ngày 20-11, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 chủ trì cuộc họp Ban giám khảo để bình chọn các sản phẩm, bộ sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Tại cuộc họp, Hội đồng bình chọn tiến hành đánh giá 75 sản phẩm, bộ sản phẩm được các địa phương gửi đến để bình chọn. Kết quả, có 54 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt tổng điểm bình quân từ 70 điểm trở lên. Trong đó, Ban giám khảo đề xuất gom những sản phẩm cùng tính năng, công dụng, được sản xuất từ một loại nguyên, vật liệu hoặc các sản phẩm có cùng kiểu dáng, mẫu mã và tính năng do

cùng một cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất thành 35 sản phẩm, bộ sản phẩm để trao chứng nhận.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hữu Hoàng thống nhất chọn 35 sản phẩm, bộ sản phẩm hội đồng đã bình chọn để trao chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; chọn 14 sản phẩm, bộ sản phẩm tham dự bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí yêu cầu đơn vị tổ chức bình chọn tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng cho các sản phẩm, bộ sản phẩm và thống nhất chọn ra các cá nhân, tập thể để khen thưởng vì có đóng góp cho chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023.

□ ĐÌNH LÂM

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023), ngày 20-11, Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân và đoàn công tác đến chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Không quân và Trường Sĩ quan Thông tin. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Đại tá Nguyễn Hữu Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên của các học viện, nhà trường. Đồng thời bày tỏ sự tri ân với các thế hệ cán bộ, giảng viên của các trường, học viện. Ngoài ra, trong ngày 20-11, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng tổ chức đoàn đến chúc mừng các trường trên địa bàn đóng quân. Qua đó, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa Vùng 4 Hải quân với các cơ sở giáo dục. (Minh Tuân - Thanh Hoàng)

Ngày 20-11, các xã, thị trấn của huyện Trường Sa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự gặp mặt có đại diện chính quyền các địa phương, cán bộ, chiến sĩ, các thầy giáo, phụ huynh và học sinh. Các đại biểu, giáo viên và học sinh đã cùng ôn lại lịch sử, ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam; thường thức các tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ và các học sinh biểu diễn. Dịp này, chính quyền, các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các xã, thị trấn của huyện Trường Sa chúc mừng và tặng các giáo viên những phần quà ý nghĩa. (V. Thành)

Sáng 20-11, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 41 năm

Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhân dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường trao bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu cho 1 tập thể, 1 giảng viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023; trao giấy chứng nhận cho 15 đồng chí đạt giảng viên giỏi cấp cơ sở. (Minh Sang - Trung Kiên)

Chiều 20-11, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Phân hiệu Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại chương trình, các cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhà trường cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam và tri ân các nhà giáo. Nhân dịp này, nhà trường trao 12 suất học bổng, trị giá 5 triệu đồng/suất cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện. (V.T)

Sáng 20-11, Trường Tiểu học Phương Sài (TP. Nha Trang) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao giải cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Tìm kiếm tài năng". Tại buổi lễ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh đã cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp "tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam, cũng như những kết quả nổi bật của nhà trường đạt được trong thời gian qua. Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng" do nhà trường tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến 10-11. Các thí sinh thi hát, múa, biểu diễn nhạc cụ, ngâm thơ, kể chuyện, nhảy, diễn xuất, xiếc, ảo thuật, vẽ, võ thuật... Ban tổ chức đã trao 64 giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các học sinh. Sau phần trao giải đã diễn ra chương trình biểu diễn, trình diễn, thuyết trình của một số học sinh đạt giải cao. (N.T)

Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

● ĐƠN ĐỐC KHẨN TRƯNG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG



● Đồng chí Lê Hữu Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp.

Chiều 20-11, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 53,9% so với vốn Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 62,8% so với vốn của

tỉnh giao. Trong đó, 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân của cả tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư dự báo những khó khăn trong các tháng cuối năm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công các công trình đầu tư công; đồng thời tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tăng tiến độ giải ngân vốn. Các đơn vị cam kết với UBND tỉnh, từ

nay đến cuối năm sẽ cố gắng giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất nguồn vốn đầu tư công.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hữu Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu giải ngân đạt 95 - 100% kế hoạch giao. Đồng chí cũng yêu cầu các chủ đầu tư chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để kịp thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết kịp thời. Đồng chí Lê Hữu Hoàng cũng giao các mốc cụ thể đối với từng dự án có vốn lớn; yêu cầu tất cả các đơn vị phải quyết tâm ở mức cao nhất để thi công công trình, không để thời tiết và yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

● LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Chiều 20-11, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang về tình hình hoạt động của đơn vị.

Theo báo cáo, cuối năm 2014, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối 61,69%. Từ năm 2021 đến nay, kết quả kinh doanh của công ty đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch UBND

tỉnh giao. Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 hơn 6 tỷ đồng; năm 2022 là 6,1 tỷ đồng; 6 tháng năm 2023 hơn 2,2 tỷ đồng. Công ty đã chung tay góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp; đảm bảo công việc, thu nhập ổn định cho người lao động. Đến nay, công ty có 946 người lao động. Tại buổi làm việc, công ty kiến nghị lãnh đạo tỉnh một số vấn đề về quá trình thoái vốn của Nhà nước; xây dựng lại bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị; giảm tiền thuê đất hàng năm cho công ty...

Đồng chí Lê Hữu Hoàng đề nghị công ty tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, đặc biệt là chú trọng việc đảm bảo lương, chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động. Đối với những kiến nghị của công ty, đồng chí Lê Hữu Hoàng chỉ đạo các sở, ban, ngành xem xét, nghiên cứu quy định pháp luật liên quan, khẩn trương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh hướng giải quyết; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn công ty xây dựng chiến lược hoạt động trong giai đoạn tới.

□ Đ. LÂM - THÁI THỊNH

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh:

HỖ TRỢ TIÊU THỤ HƠN 7,6 TẤN BÍ ĐỎ CHO NÔNG DÂN NINH SƠN

Sáng 20-11, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai tiêu thụ bí đỏ cho nông dân xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, sau một thời gian phát động, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của ngành đã chung tay, đăng ký mua bí đỏ cho nông dân Ninh

Sơn với tổng khối lượng 7,66 tấn. Tính đến sáng 20-11, chuyển xe bí đỏ đầu tiên đã được giao nhận. Một số đơn vị có khối lượng hỗ trợ tiêu thụ nhiều như: Chi cục Kiểm lâm 1.060kg, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương 1.030kg, Trung tâm Quản lý khai thác các

công trình thủy sản Khánh Hòa 950kg...

Với tổng cộng hơn 3.500 đoàn viên, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động chung tay hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ cho nông dân.

□ H.Đ

TẬP TRUNG ỨNG PHÓ VỚI MƯA LỚN

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 24 đến 27-11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa lớn tập trung trong ngày 25 và 26-11, sau đó giảm dần. Tổng lượng mưa toàn đợt các nơi phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi cao hơn 250mm.

Dự báo từ ngày 25 đến 28-11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang ở mức báo động 1 - 2, sông Dinh Ninh Hòa ở mức báo động 2 - 3. Cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các xã vùng núi, khu vực xung yếu và ngập cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, đô thị, mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động ứng phó, ngày 20-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các công trình bị hỏng, sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua (từ ngày 13 đến 17-11) để kịp thời thực hiện các giải pháp khắc phục, gia cố nhằm hạn chế hư hỏng phát sinh, lan rộng; thường xuyên theo dõi thông tin tình hình thời tiết, diễn biến mưa, lũ để chủ động triển khai các giải pháp phòng tránh, ứng phó. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực trũng thấp, ngập lụt... để sơ tán người dân đến nơi an toàn khi thiên tai xảy ra; chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, khu vực cầu, ngầm, tràn... khi có mưa lũ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện theo dõi tình hình mưa lũ, căn cứ khả năng tích trữ nước và mực nước tích cho phép của hồ, tính toán lưu lượng nước về hồ để chủ động thực hiện điều tiết hạ thấp mực nước hồ, tạo dung tích đón lũ nhằm hạn chế gây ngập lụt ở vùng hạ du và đảm bảo an toàn công trình trong đợt mưa lũ từ ngày 24 đến 27-11...

□ H.Đ

Tin văn

● Chiều 20-11, Đảng ủy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên, gồm: Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Đình Chính - Chi bộ Tàu 561, Đảng bộ Hải đội 411; Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Tú - Chi bộ Phòng Hậu cần. (Vĩnh Thành)

● Ngày 20-11, Lữ đoàn Công binh 293 tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng đơn vị điển về huấn luyện điều lệnh, chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023. Trong năm, lữ đoàn đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, đạt được kết quả ngày càng toàn diện, vững chắc... Dịp này, lữ đoàn khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023. (Thế Anh)

● Ngày 19-11, Hội đồng tiêu hủy vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ huyện Cam Lâm tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua công tác vận động, tiếp nhận, thu gom năm 2023. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy: 10 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng hơi, 6 khẩu súng tự chế, 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 46 viên đạn quân dụng các loại, 512 viên đạn chì, 7 viên đạn cao su, 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn cao su, 2 cây dùi cui điện, 2 bình xịt hơi cay, 1 khóa số 8, 1 dùi cui kim loại 3 khúc, 11 viên pháo nổ tự chế; 3 đồ chơi nguy hiểm dạng súng. (Thanh Huyền)

Công ty Luật TNHH Hiệp Thành (Đoàn Luật sư Hà Nội) vừa có đơn gửi Báo Khánh Hòa phản ánh Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (còn gọi là Dự án Laluna, đường Nguyễn Cơ Thạch, TP. Nha Trang, do Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền làm chủ đầu tư) quá chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều khách hàng.

KHÁCH HÀNG YÊU CẦU CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG, HOÀN TRẢ TIỀN

Theo đơn phản ánh, mới đây, các khách hàng mua căn hộ tại Dự án Laluna có đơn đề nghị luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Hiệp Thành tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong việc yêu cầu Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền chấm dứt các hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng hợp tác cho thuê căn hộ đã ký kết, tiến hành hoàn trả tiền đã nhận và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan.

Trong năm 2018 và 2019, Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền đã ký rất nhiều hợp đồng mua bán căn hộ tại Dự án Laluna với mục đích huy động vốn. Ngay sau khi ký kết, các khách hàng đã thực hiện thanh toán tiền theo đợt, đóng trước theo yêu cầu của chủ đầu tư. Đến nay, các khách hàng đã đóng từ 95 đến 97% tổng trị giá căn hộ. Tuy nhiên, tại thời điểm ký kết các hợp đồng mua bán căn hộ thì Dự án Laluna chưa có giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng tương ứng theo tiến độ dự án; chưa có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng; chưa có thông báo về việc chấp thuận mở bán căn hộ hình thành trong tương lai...

Theo hợp đồng mua bán căn hộ ký kết giữa Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền và khách hàng, thời điểm bàn giao căn hộ cho bên mua vào quý IV/2019; việc bàn giao căn hộ có thể sớm hoặc muộn hơn nhưng không được chậm quá 180 ngày kể từ ngày bàn giao dự kiến. Theo đó, thời điểm cuối cùng chủ đầu tư bàn giao căn hộ là ngày 28-6-2020. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn hơn 3 năm mà chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện bàn giao căn hộ cho các khách hàng. Việc chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng khi chưa đủ điều kiện huy động

Dự án Laluna quá chậm tiến độ:

ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN LỢI NHIỀU KHÁCH HÀNG



● Khu A và Khu B Dự án Laluna xây xong phần thô rồi dừng thi công từ cuối năm 2021 đến nay.

vốn, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép huy động vốn là trái quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng đầu tư tại Dự án Laluna. Vì vậy, các khách hàng tại đây mong muốn được chấm dứt hợp đồng mua bán, nhận lại số tiền gốc, tiền lãi và tiền phạt chậm bàn giao căn hộ.

SẼ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án Laluna gồm 4 khu, có mục tiêu đầu tư xây dựng khách sạn, căn hộ cao cấp, công viên cây xanh, bãi đậu xe. Trong đó, khu A có diện tích gần 6.000m², xây dựng hạng mục công trình khách sạn, căn hộ du lịch; khu B có diện tích hơn 3.800m², xây dựng công trình khách sạn, căn hộ du lịch; khu C có diện tích hơn 18.200m², xây dựng công trình khách sạn, căn hộ du lịch và quán cà phê; khu D có diện tích hơn 19.300 m², xây dựng hạng mục công trình khách sạn, căn hộ du lịch, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí. Tổng số vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Trong giấy chứng nhận đầu tư, từ tháng 4-2016 đến tháng 4-2018, chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình tại khu A và khu B; từ tháng 4-2018 đến tháng 4-2020, tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình tại khu C, khu D của dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra, khối A và khối B mới được chủ đầu tư hoàn thiện phần thô và hệ thống cơ điện rồi dừng thi công từ tháng 12-2021 đến nay. Đối với khu C, vì khu vực dự án chưa được cập nhật vào quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng nên Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) từ chối tiếp nhận hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở của công trình xây dựng. Vì vậy, công ty chưa thể triển khai được các thủ tục tiếp theo để xin cấp phép xây dựng. Đối với khu D, UBND tỉnh đã có quyết định về việc thu hồi đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý vì không nằm trong dự án hoàn vốn của Dự án BT Nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng và Dự án BT Xây dựng ký túc xá Trường Chính trị tỉnh.

Ông Hồ Quang Lanh - Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mới đây, Thanh tra sở đã kiểm tra tiến

Sở Xây dựng đã nhận được đơn đề nghị của Công ty Luật TNHH Hiệp Thành liên quan đến Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia như đơn gửi đến Báo Khánh Hòa. Ngày 13-11, Sở Xây dựng có văn bản trả lời về việc này. Theo đó, Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia không phải là dự án đầu tư xây dựng nhà ở nên không thuộc trường hợp Sở Xây dựng phải ban hành văn bản thông báo đủ điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh. Theo Văn bản số 276 ngày 20-1-2020 của Bộ Xây dựng về việc quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thì việc thỏa thuận kinh tế dân sự về hợp tác đầu tư, chia sẻ lợi nhuận trong kinh doanh đối với loại hình căn hộ du lịch thực hiện theo pháp luật dân sự. Vì vậy, nếu các khách hàng với Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền có tranh chấp về hợp đồng mua bán căn hộ thì đề nghị liên hệ đến chủ đầu tư hoặc khởi kiện ra tòa án để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự.

độ thực hiện Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia. Tuy nhiên, báo cáo của chủ đầu tư và các tài liệu quá sơ sài nên không đủ thông tin dữ liệu để đoàn kiểm tra có thể đánh giá. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền báo cáo chi tiết, cụ thể toàn bộ quá trình triển khai dự án; xây dựng phương án triển khai cụ thể đối với tiến độ tiếp theo của dự án. Trên cơ sở đó, Thanh tra sở sẽ tiến hành kiểm tra, xem xét xử phạt hành vi chậm tiến độ; đồng thời xem xét đánh giá khả năng thực hiện dự án của nhà đầu tư.

□ VĂN KỲ

Việc bán đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô:

ĐỀ NGHỊ SỞ TƯ PHÁP TP. HỒ CHÍ MINH PHỐI HỢP KIỂM TRA, XỬ LÝ

Sở Tư pháp vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra, xử lý việc bán đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

Theo văn bản, ngày 25-10, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang có văn bản gửi Sở Tư pháp, trong đó có nội dung: Mặc dù UBND tỉnh đã có chỉ đạo “dừng các thủ tục liên quan đến đất ở không hình thành đơn

đơn vị ở” nhưng Ngân hàng TMCP Nam Á và Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn tổ chức đấu giá 75 thửa đất có mục đích sử dụng là “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Vì vậy, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang đề nghị tạm dừng thực hiện việc đấu giá 75 lô đất này trong thời gian chủ đầu tư dự án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Do Công ty Đấu giá hợp

danh Cao Nguyên có địa chỉ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), đăng ký hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh nên không thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND tỉnh và Sở Tư pháp. Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định việc Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên tổ chức bán đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

□ V.K



● Một góc Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

KHÁNH HÒA NỐI VÒNG TAY HỮU NGHỊ

Những năm qua, hoạt động đối ngoại của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tỉnh đã củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với những đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều địa phương của các nước trên thế giới.

MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Từ ngày 6 đến 10-11, đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, làm việc tại Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đã diễn ra những buổi gặp mặt giữa đồng chí Nguyễn Hải Ninh với lãnh đạo các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Nhật Bản, lãnh đạo một số địa phương và đại diện nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản. Đặc biệt, ngày 8-11, tại tỉnh Hiroshima diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch Khánh Hòa tại Nhật Bản, do UBND tỉnh tổ chức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại hội nghị, Tập đoàn SunGroup ký kết biên bản ghi nhớ với 4 đối tác của Nhật Bản về phát triển các dự án tại Khánh Hòa; Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) ký 2 bản ghi nhớ với Công ty DMC Hiroshima và Công ty Showa travel... Qua các hoạt động của đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hải Ninh chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển địa phương theo các nghị quyết của Trung ương. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, đoàn công tác đến Nhật Bản lần này nhằm kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại; đặt nền móng bước đầu trong hợp tác với một địa phương của Nhật Bản, đó là tỉnh Hiroshima. Chuyến công tác của đồng chí Nguyễn Hải Ninh đến Nhật Bản là một trong những hoạt động thiết thực nhân Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023). Đồng thời, thể hiện chủ trương mở rộng quan hệ ngoại giao, gắn kết tình hữu nghị giữa tỉnh Khánh Hòa với các địa phương, đối tác mới trên thế giới.

Trước đó, vào tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Canada. Qua các buổi làm việc với lãnh đạo TP. Richmond (thuộc bang British Columbia) và bang British Columbia để thúc đẩy hợp tác kinh tế đã nhận được những phản hồi tích cực. Cụ thể, ông Chak Au - Ủy viên Hội đồng TP. Richmond cho biết, sẽ kết nối các doanh nghiệp của thành phố đến Khánh Hòa để tìm kiếm cơ hội đầu tư, cụ thể trên các lĩnh vực du lịch, chế biến thực phẩm, logistics... Còn ông Jagrup Brar - Bộ trưởng phụ trách Thương mại của Bộ Việc làm, Phát triển kinh tế và Đổi mới của bang British Columbia khẳng định, sẽ tạo điều kiện tối đa để hỗ



● Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân và bà Natasha Fyles - Thủ hiến Vùng lãnh thổ Bắc Australia trao đổi bản kế hoạch đã ký kết. Ảnh: Sở Ngoại vụ cung cấp

trợ doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư trong thời gian tới. Đối với vấn đề mở chuyến bay thẳng đến sân bay quốc tế Cam Ranh, chính quyền địa phương sẽ có sự bàn thảo với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver để có những bước thực hiện cụ thể hơn.

Cũng trong tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu có chuyến công tác đến Australia. Trong chương trình làm việc, đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa tỉnh Khánh Hòa với Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Đây là minh chứng rõ nét về quan hệ đối tác bền chặt, lâu dài giữa tỉnh Khánh Hòa và Vùng lãnh thổ Bắc Australia trong suốt 25 năm qua. Mục tiêu của kế hoạch nhằm kế thừa, phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp của hai địa phương, cụ thể hóa các nội dung của bản ghi nhớ đã được UBND tỉnh Khánh Hòa và Chính phủ Vùng lãnh thổ Bắc Australia ký kết vào năm 1998. Đồng thời, nhằm khai thác, phát huy giá trị các tiềm năng, thế mạnh trên tất cả các lĩnh vực mà hai địa phương cùng quan tâm, tiêu biểu như: Giáo dục và đào tạo, du lịch, nông nghiệp, kinh tế biển, thúc đẩy hợp tác về lao động... Theo ông Hugh Heggie - Thống đốc Vùng lãnh thổ Bắc Australia, việc ký kết kế hoạch đã xác định khuôn khổ phát triển hợp tác bền vững trong 5 năm tới, tạo thuận lợi cho Vùng lãnh thổ Bắc Australia mở rộng cơ hội phát triển công nghiệp, kết nối doanh nghiệp và mở rộng quan hệ đối tác trên lĩnh vực nông nghiệp.

Trung tuần tháng 10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến TP. Sydney (Australia) dự hội nghị xúc tiến du lịch Khánh Hòa. Tại đây, đồng chí Hà Quốc Trị mong muốn các doanh nghiệp lữ hành của Australia có thêm nhiều thông tin về các điểm đến, sản phẩm dịch vụ, kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Khánh Hòa để xây dựng những chương trình du lịch, tour, tuyến hấp dẫn đưa du khách từ Australia đến với Nha Trang - Khánh Hòa và ngược lại. Trên cơ sở đó, hướng tới sự phát triển mạnh mẽ, bền

vững của các doanh nghiệp nói riêng, của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố của Australia nói chung.

Với tiềm năng và thế mạnh, tỉnh Khánh Hòa nhận được nhiều sự quan tâm của các nước để kết nối, tăng cường hợp tác. Chẳng hạn, trong buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Tấn Tuân vào giữa tháng 6, ông Vahram Kazhoyan - Đại sứ Cộng hòa Armenia tại Việt Nam đã đề xuất TP. Nha Trang kết nghĩa với một thành phố của Armenia để thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Ông Vahram Kazhoyan cũng cho biết, Đại sứ quán Armenia đã làm việc với các công ty du lịch để có thể giới thiệu khách đi lại hai chiều giữa Armenia với Khánh Hòa; thực hiện cấp thị thực điện tử và tiến tới miễn thị thực cho khách du lịch hai nước; làm việc với các hãng hàng không để mở đường bay thẳng giữa Khánh Hòa với Armenia.

Cuối tháng 8, lãnh đạo huyện Geumsan (tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc) - nơi được mệnh danh là thủ phủ nhân sâm của Hàn Quốc có buổi làm việc với đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Park Beomin - Chủ tịch huyện Geumsan đề nghị xúc tiến việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa huyện Geumsan với một địa phương của tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể, đồng chí Đinh Văn Thiệu đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ và UBND huyện Cam Lâm và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất việc ký kết hợp tác giữa huyện Cam Lâm với huyện Geumsan.

TĂNG THÊM TÌNH HỮU NGHỊ

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa thực hiện đã ký với 4 địa phương nước ngoài, gồm: Attapeu và Champasak (Lào), TP. Sankt-Peterburg (Nga), TP. Ulsan (Hàn Quốc); kết nối trở lại quan hệ hợp tác với Vùng lãnh thổ Bắc Australia sau nhiều năm bị gián đoạn. Ngoài ra, tỉnh còn tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hỗ trợ cho tỉnh Stung Treng (Campuchia). “Từ đầu năm đến nay, chính quyền và nhân dân trong tỉnh khai thác có chiều sâu các mối quan hệ hợp tác quốc tế đã ký kết nhằm triển khai chủ trương của

Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế theo phương châm “chủ động, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, tích cực hội nhập quốc tế”. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên rà soát, tích cực triển khai thực hiện đúng với những nội dung, điều khoản đã ký kết trong quan hệ, hợp tác với các địa phương, tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài”, ông Dương Nam Khánh - Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết.

Trong mỗi quan hệ hữu nghị với các địa phương nước ngoài, Khánh Hòa đã cụ thể hóa nội dung, điều khoản ký kết thông qua việc ban hành kế hoạch triển khai. Từ đó, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh thuận lợi hơn khi triển khai hoạt động, hưởng tới thực hiện thành công thỏa thuận hợp tác giữa các bên. Nội dung các kế hoạch cũng chỉ rõ và phân công trách nhiệm của từng cơ quan trong thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Việc triển khai thực hiện những thỏa thuận quốc tế giữa tỉnh và các địa phương nước ngoài đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm, nghiêm túc triển khai và đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong nội dung Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ghi rõ: “Tích cực, chủ động mở rộng, nâng tầm quan hệ của tỉnh với các địa phương nước ngoài, các tập đoàn kinh tế, tổ chức tài chính quốc tế nhằm phát huy tối đa nội lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh”. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh tiếp tục trao đổi với các địa phương nước ngoài, để có thể triển khai ký kết một số thỏa thuận quốc tế. Trước mắt, sẽ tiến hành đàm phán ký kết ghi nhớ hợp tác với Thủ đô Viêng Chăn (Lào) giai đoạn 2023 - 2027.

Có thể thấy, từ đầu năm đến nay, số lượng các đoàn khách quốc tế, đại diện cơ quan, tổ chức nước ngoài đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh đã tăng hơn so với những năm trước. Điều đó đến từ sức hút của tỉnh đối với các đối tác nước ngoài thông qua những sự kiện, như: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa; Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa... Đại sứ của các nước: Singapore, Lào, Thụy Sĩ, Indonesia, Na Uy, Nhật Bản...; lãnh sự các nước: Pháp, Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba...; lãnh đạo các địa phương: Champasak, Attapeu, Viêng Chăn, Stung Treng, Lorient (Pháp) và nhiều tổ chức quốc tế đã đến Khánh Hòa để trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Qua đó, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Từ đó, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút. Đó chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hoạt động ngoại giao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đây, cũng thể hiện vị thế, uy tín của tỉnh đối với bạn bè, đối tác quốc tế ngày càng được nâng cao và mang đến hiệu quả thiết thực.

KHAİ THÁC TIỀM NĂNG

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có định hướng phát triển Khánh Sơn thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng. Định hướng này cũng được thể hiện rõ trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông Nguyễn Quốc Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết: "Trong tương lai, Khánh Sơn sẽ được xây dựng trở thành vùng du lịch sinh thái, với những giá trị sinh thái cảnh quan và văn hóa đặc trưng, độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc, lồng ghép không gian sinh thái nông - lâm nghiệp. Trong đó, thị trấn Tô Hạp được xây dựng trở thành trung tâm dịch vụ lữ hành và lưu trú; kết hợp phát triển giữa khu vực hiện hữu và các không gian phát triển mới ở các xã: Sơn Lâm, Sơn Bình, Ba Cùm Bắc, Ba Cùm Nam...".

Nhiều ý kiến cho rằng, tuy du lịch Khánh Sơn đang trong những bước đi đầu tiên nhưng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Khánh Sơn có điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ, được ví như "Đà Lạt thứ hai", môi trường sinh thái rừng đa dạng, nguồn tài nguyên du lịch còn nguyên sơ, cùng với đó là văn hóa người Raglai bản địa đậm đà bản sắc, có bề dày truyền thống hấp dẫn thể hiện qua đàn đá Khánh Sơn, văn hóa công chiêng... Địa phương có nhiều danh thắng tự nhiên độc đáo, như: Thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp), thác Dốc Quy (xã Sơn Lâm), cao nguyên Tà Giang (xã Thành Sơn), thung lũng Tô Hạp (thị trấn Tô Hạp); nhiều di tích lịch sử cách mạng ý nghĩa... Địa phương cũng có nhiều sản vật thu hút du khách, như:

Đẩy mạnh xúc tiến phát triển du lịch

Để phát triển du lịch tại địa phương, mới đây, UBND huyện Khánh Sơn tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch năm 2023 nhằm giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư.



● Đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo huyện Khánh Sơn và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch.

các loại lâm sản, các loại trái cây ngon đã được khẳng định thương hiệu...

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế ấy, trong chương trình phát triển du lịch, Khánh Sơn xác định khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương về tài nguyên du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững. Đến năm 2025, huyện phấn đấu thu hút 22.000 lượt khách chủ yếu trong tỉnh, khuyến khích người dân phát triển homestay, với khoảng 100 phòng lưu trú. Địa phương sẽ tập trung xây dựng mô hình làng du lịch cộng đồng tại thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp), xây dựng 1 điểm đến sinh thái

nông nghiệp tại xã Sơn Bình; liên kết phát triển các tuyến du lịch: Cam Ranh - Cam Lâm - Khánh Sơn; Lâm Đồng - Ninh Thuận - Khánh Sơn. Đối với các sản phẩm du lịch, địa phương sẽ tập trung phục dựng 1 lễ hội truyền thống của người Raglai để gắn bảo tồn và phát triển du lịch; tổ chức lễ hội trái cây Khánh Sơn...

Đến năm 2030, Khánh Sơn đặt mục tiêu thu hút 45.000 lượt khách du lịch, trong đó có 6% khách quốc tế; thúc đẩy phát triển cơ sở lưu trú, với khoảng 570 phòng. Huyện phấn đấu xây dựng 3 - 5 điểm du lịch sinh thái mới; hình thành đưa vào hoạt động điểm du lịch sinh thái Tà Gụ và tuyến du lịch trekking Tà

Giang; hoàn thành đầu tư trạm dừng chân đỉnh đèo, cải tạo khu rừng thông Sơn Hiệp - Sơn Bình... liên kết phát triển các tuyến du lịch: Nha Trang - Khánh Vĩnh - Khánh Sơn, Nha Trang - Khánh Sơn, Cam Ranh - Cam Lâm - Khánh Sơn; phát triển các tuyến: Khánh Sơn - Ninh Thuận - Đà Lạt; Đà Lạt - Khánh Sơn - Cam Ranh - Nha Trang. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi rừng gắn liền với phát triển văn hóa du lịch cộng đồng, các làng nghề truyền thống, giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch nông nghiệp đặc trưng...

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Những năm qua, Khánh Sơn có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, đặc biệt là đầu tư các dự án du lịch có quy mô lớn. Bên cạnh đó, địa phương còn tham gia các hoạt động kết nối, hợp tác với các địa phương trong tỉnh, một số địa phương trong nước như: TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), tỉnh Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội...

Để hợp tác, hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn, UBND huyện đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch cho huyện; hỗ trợ huyện phát triển các thể mạnh về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng; hỗ trợ các sự kiện về du lịch do huyện tổ chức; xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch Khánh Sơn và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch tại Khánh Sơn.

Theo ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, hoạt động xúc tiến du lịch Khánh Sơn nhằm huy động các nguồn lực, thu hút nhà đầu tư trong hoạt động du lịch; kết nối để hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch Khánh Sơn với các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thông qua những thỏa thuận đã ký kết và hoạt động xúc tiến du lịch lần này, địa phương từng bước hiện thực hóa chương trình phát triển du lịch của huyện, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Sơn đến du khách gần xa.

□ HẢI LĂNG - GIANG ĐÌNH

Tháng 10:

PHÁT HIỆN 36 TRƯỜNG HỢP MẮC MỚI BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Sơn, trong tháng 10, trên địa bàn huyện phát hiện mới 36 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Trong đó, 13 trường hợp ở xã Ba Cùm Bắc; 7 trường hợp ở thị trấn Tô Hạp; 6 trường hợp ở xã Sơn Trung; 4 trường hợp ở xã Ba Cùm Nam; các xã Sơn Hiệp, Sơn Bình có 2 trường hợp/xã; các xã Sơn Lâm, Thành Sơn có 1 trường hợp/xã. Tính đến cuối tháng 10, trên địa bàn huyện ghi nhận 80 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, chủ yếu là

trẻ dưới 5 tuổi. Trên địa bàn phát hiện 5 ổ dịch nhỏ tại khu dân cư hoặc trường mầm non ở các xã: Thành Sơn, Ba Cùm Bắc, Sơn Trung, Ba Cùm Nam.

Ngành chức năng, chính quyền cơ sở đã tích cực điều tra, giám sát, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao ý thức cho người dân, đặc biệt là ở các điểm trường mầm non và các nhóm trẻ gia đình; tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng...

□ B.L

Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn:

TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY, XỬ LÝ 14 VỤ VI PHẠM LUẬT LÂM NGHIỆP

Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Sơn, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 14 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; tịch thu gần 22m³ gỗ xẻ hộp, gần 2,3m³ gỗ tròn các loại; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước 93 triệu đồng.

Theo nhận định của UBND huyện

Khánh Sơn, hiện nay, trên địa bàn không có điểm nóng về khai thác rừng trái pháp luật, tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng lén lút mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy vẫn còn tồn tại. UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn...

□ H.L



BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH: Nỗ lực thực hiện tốt Đề án 06

Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) của Chính phủ ban hành có vai trò quan trọng, đột phá để thực hiện chuyển đổi số, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, mang lại những kết quả tích cực bước đầu, tạo tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.



● Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số cho học sinh.

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến ngày 14-11, trên địa bàn tỉnh có 1.132.306 người đang tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp được xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chiếm hơn 96% tổng số người tham gia BHXH, BHYT. Toàn tỉnh có 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip. BHXH tỉnh cũng triển khai thực hiện hỗ trợ liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe và đã có 25/25 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thực hiện. Đối với 25 thủ tục hành chính thiết yếu theo Đề án 06, BHXH tỉnh đã kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia các dịch vụ gồm: Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng; liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; phối hợp triển khai Sổ sức khỏe điện tử. Trên địa bàn tỉnh đã có 34 trường

hợp đăng ký thành công việc gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với nhiệm vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, 10 tháng năm 2023, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 2.554 trường hợp từ Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện xác nhận và kịp thời giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Ngoài ra, triển khai Quyết định số 422 ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, BHXH tỉnh đã kết nối dịch vụ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và dịch vụ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP

Việc triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 thời gian qua đã mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt trong mọi hoạt động của ngành, góp phần giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH. Theo ông Lê Hùng Chính - Phó

Giám đốc Quản lý, điều hành BHXH tỉnh, để triển khai toàn diện, hiệu quả Đề án 06, trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan triển khai rà soát, cập nhật, xác thực thông tin định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, hiện nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã cập nhật mã định danh đối với trẻ em; các hội, đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh... cũng đã được cập nhật dữ liệu. Đây là nguồn dữ liệu quý giá để BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp xác minh, rà soát.

BHXH tỉnh mong muốn các đơn vị trên địa bàn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để 100% người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, đảm bảo quyền lợi về khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH nói riêng cũng như để thực hiện các thủ tục hành chính nói chung.

□ MAI HOÀNG

Học viện Hải quân: HOÀN THÀNH ĐỢT HUẤN LUYỆN TRÊN BIỂN CHO GẦN 100 HỌC VIÊN

Ngày 20-11, Trung tâm Huấn luyện thực hành và huấn luyện kíp tàu thuộc Học viện Hải quân hoàn thành đợt huấn luyện chức trách trưởng ngành và đo đạc trên biển cho gần 100 học viên chuyên ngành hàng hải khóa 66.

Đợt huấn luyện diễn ra từ ngày 24-10; các học viên tham gia huấn luyện trên các tàu của Hải đội 9 tại khu vực biển Vịnh Vân Phong (thị xã Ninh Hòa). Nội dung huấn luyện gồm: Thực hành đo đạc, quan trắc trên biển; chức trách nhiệm vụ trên cương vị trưởng ngành khi đi ca trong thời tiết xấu có sương mù, hành trình gần bờ hay đi trong luồng thủy hẹp; học tập, tìm hiểu về tính năng, kỹ, chiến thuật, cách bố trí trang thiết bị, máy móc hàng hải trên tàu...

Qua thực tiễn, các học viên nhanh chóng nắm bắt được chức trách, nhiệm vụ của mình khi đi ca và khai thác sử dụng tốt các trang thiết bị, máy móc hàng hải trên tàu, vận dụng lý thuyết vào thực hành trên tàu, trên biển để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

□ VINH THÀNH



● Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị trên tàu trong hành trình.

Bệnh xá đảo Sinh Tồn: CẤP CỨU NGƯỜI DÂN GẶP NẠN TRÊN BIỂN

Tối 19-11, Bệnh xá đảo Sinh Tồn (huyện Trường Sa) tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Ngô Văn Hải (46 tuổi, lao động trên tàu cá BD 97975 TS của tỉnh Bình Định) bị tai nạn lao động trên biển.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Sinh Tồn khoảng 45 hải lý, ngư dân Hải bị máy nghiền đá cuốn tay, làm dập nát mu bàn tay trái, lộ gân xương, cẳng tay trái chảy nhiều máu. Sau đó, ông Hải được các ngư dân trên tàu cá đưa vào đảo Sinh Tồn cấp cứu.

Qua thăm khám, quân y đảo Sinh Tồn chẩn đoán bệnh nhân Hải bị dập nát bàn tay trái, gãy khối xương tụ cốt cổ tay, đứt gân cơ duỗi ngón 2 bàn tay trái. Quân y đảo đã tổ chức cắt lọc, khâu vết thương, cố định ổ gãy bằng nẹp cẳng bàn tay và khâu nối gân cho bệnh nhân. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị.

□ V.T



● Quân y đảo Sinh Tồn điều trị vết thương cho bệnh nhân Hải.

Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2022 - 2023), trao giải cho 60 tác giả, nhóm tác giả có giải pháp sáng tạo mang ý nghĩa thiết thực đối với thực tiễn cuộc sống. UBND tỉnh cũng phát động hội thi lần thứ XI với hy vọng tạo sức bật mới khi mức chi cho các giải pháp được điều chỉnh tăng gấp đôi.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ X:

TIẾP TỤC THÚC ĐẨY PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU SÁNG TẠO



● Đồng chí Lê Hữu Hoàng trao giải nhất cho các nhóm tác giả đạt giải.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, hội thi lần này thu hút gần 250 sản phẩm tham gia thuộc đủ các lĩnh vực, từ công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải đến nông lâm ngư nghiệp, giáo dục, y dược, môi trường. Trong đó, lĩnh vực nông lâm ngư và môi trường dẫn đầu với 117 giải pháp. Hội thi thu hút rất nhiều cơ quan, ban, ngành vận động hội viên, thành viên tham gia, đặc biệt là Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo... Số lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật, giới nông dân, công nhân trong tỉnh tham gia ngày càng nhiều. Nhiều sản phẩm có ý

tưởng mới, các giải pháp có tính sáng tạo, tính khoa học và tính khả thi cao, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của sản xuất, đời sống, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Điển hình như giải pháp "Nghiên cứu phân lập, định danh một số loài nấm da ở dê, thỏ, chó và chế tạo thuốc trị nấm, xây dựng quy trình phòng trị bệnh" của 2 tác giả Nguyễn Đức Tân và Nguyễn Văn Thoại (Phân viện Thú y miền Trung) giành giải nhất tại hội thi. Ông Nguyễn Đức Tân cho biết, bệnh nấm da ở Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng chưa được nghiên cứu nhiều. Những năm gần đây, bệnh

có chiều hướng phát triển và ảnh hưởng đến chăn nuôi, cụ thể như các đối tượng dê, thỏ, chó... Chính vì vậy, nhóm tác giả đã nghiên cứu về bệnh nấm da, chế tạo thuốc và xây dựng quy trình phòng trị bệnh. Kết quả được thử nghiệm tại một số tỉnh, thành như: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hà Nội... được đánh giá tốt. Từ kết quả đó, phân viện đã tiến hành phân lập đến loài, chế tạo hoạt chất mới điều trị hiệu quả, giảm giá thành rất nhiều so với các loại thuốc nhập ngoại đang lưu hành trên thị trường.

Mô hình sản xuất snack nấm

bào ngư của ông Nguyễn Hữu Lộc (phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa) giành giải nhì hội thi. Ông Lộc cho biết, đa số những sản phẩm ăn vặt dành cho trẻ em như các loại bim bim hiện nay có hàm lượng dinh dưỡng không cao, thiếu đạm và chất xơ. Một số sản phẩm chưa an toàn bởi sử dụng nhiều chất bảo quản. Trong khi đó, snack nấm chứa nhiều đạm và chất xơ, giúp cung cấp dinh dưỡng và kích thích hệ tiêu hóa. Từ đó, ông quyết định chế biến sản phẩm snack từ nấm. Hiện nay, snack nấm đã được thị trường biết

có nhiều giải pháp về giáo dục đạt giải, như: Giải pháp về từ đồng nghĩa, trái nghĩa của Trường Tiểu học Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh) đạt giải nhì; sử dụng phần mềm Powerpoint trình chiếu môn Lịch sử của Trường Tiểu học Vạn Giã 1 (Vạn Ninh) đạt giải ba; sơ đồ tư duy rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 7 của Trường THCS thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) đạt giải khuyến khích...

Theo ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, HĐND tỉnh

đã điều chỉnh mức chi đối với hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với hội thi sáng tạo kỹ thuật, các giải thưởng nhất, nhì, ba, khuyến khích tương ứng là 40, 32, 24, 8 triệu đồng (mức chi theo quyết định cũ lần lượt là 20, 14, 10, 5 triệu đồng); đối với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên

□ Q.V

Đồng chí LÊ HỮU HOÀNG - Phó Chủ tịch

Thường trực UBND tỉnh: Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng tạo kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; tạo môi trường để cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tính sáng tạo trong các lĩnh vực. Các cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa để hội thi lần tới đạt kết quả cao hơn.

đến, với sản lượng hàng tháng lên tới hàng ngàn sản phẩm. Thành phần chính gồm nấm bào ngư tươi 75%, 25% còn lại là bột lúa mì và gia vị. Sản phẩm được chế biến bán công nghiệp với máy móc hỗ trợ, như: Hệ thống chiết tách dầu, máy sấy và đóng gói...

Ngoài ra, hội thi còn ghi nhận rất các giải pháp trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, tại hội thi lần này

nhi đồng, các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba, khuyến khích tương ứng là 16, 12, 8, 6, 4 triệu đồng (mức chi theo quyết định cũ lần lượt là 10, 8, 5, 3, 2 triệu đồng). Với việc điều chỉnh này, kỳ vọng các hội thi, cuộc thi sáng tạo trong thời gian tới sẽ tạo bất phá mới, khích lệ các đối tượng thi đua nghiên cứu, sáng tạo...

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 189 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Mục tiêu của chương trình nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ,

giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 36. Cụ thể, thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

KHỞ ĐỘNG CUỘC THI ICT COMPETITION DÀNH CHO SINH VIÊN

Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam vừa thông báo khởi động cuộc thi ICT Competition 2023-2024. Theo đó, sinh viên khi đăng ký tham gia cuộc thi sẽ được cung cấp một tài khoản học tập trên nền tảng trực tuyến Huawei Talent, bao gồm các nội dung học tập về Cloud (đám mây) và Network (mạng).

ICT Competition là cuộc thi dành cho những sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo công nghệ thông tin tại các trường đại học, học viện trên cả nước, cũng như các sinh viên có đam mê và mong muốn học hỏi về công nghệ thông tin, có khả năng thích nghi với văn hóa đa quốc gia. Sinh viên đăng ký tham dự phải có trình

độ tiếng Anh B2 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương để thuận tiện cho việc học và tham gia cuộc thi.

Thời gian mở cửa đăng ký từ nay đến hết ngày 1-12. Sau khi đăng ký thành công, các thí sinh sẽ được học từ nay đến hết ngày 14-12. Cuối khóa học, các sinh viên sẽ tham gia cuộc thi vòng quốc gia vào ngày 15-12 nhằm tìm ra những sinh viên xuất sắc tham dự vòng thi khu vực tại các nước châu Á - Thái Bình Dương...

Lễ trao giải thưởng được tổ chức vào ngày 25-12. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba tương ứng với 2 nội dung về Cloud Track và Network Track.

□ T.K (Theo HNM, Vietnam+)

Hội Cựu chiến binh huyện Khánh Vĩnh:

QUAN TÂM GIÚP NHAU GIẢM NGHÈO

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Khánh Vĩnh luôn quan tâm, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo của hội nói riêng và của địa phương nói chung.

TÍCH CỰC GIÚP NHAU
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Hội CCB huyện Khánh Vĩnh có 18 hội cơ sở, với hơn 900 cán bộ, hội viên. Hầu hết cán bộ, hội viên sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, số ít kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ nên đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ CCB nghèo vẫn còn khá cao. Chính vì vậy, thời gian qua, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp hội chú trọng thực hiện bằng nhiều giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội CCB huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Quán triệt sâu sắc đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện, thời gian qua, các cấp hội CCB của huyện luôn chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, dám nghĩ, dám làm, tìm ra các giải pháp phù hợp để nâng cao năng suất lao động, vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp”.

Để thực hiện hiệu quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thời gian qua, các cấp hội đã tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời luôn động viên, khuyến khích hội viên thực hiện đổi mới tư duy, liên kết trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tránh tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Đối với một số mô hình kinh tế nông nghiệp đặc thù, hội luôn động viên, khuyến khích hội viên phát triển theo mô hình kinh tế hộ gia đình từ quy mô nhỏ phát triển lên quy mô vừa và lớn, như: Mô hình kinh tế vườn, đồi; quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng; trồng cây ăn quả xen cây thời vụ ngắn ngày... Đến nay, toàn hội đã có 16 trang trại nuôi heo, gà và hàng chục héc-ta vườn cây ăn quả (bưởi, cam, quýt, sầu riêng), tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động là con em CCB và người dân địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã tích cực



● Hội Cựu chiến binh huyện Khánh Vĩnh phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên và hộ nghèo trên địa bàn.

phối hợp với ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tạo điều kiện để hội viên tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức cho cán bộ chủ chốt của các hội cơ sở, các hội viên tiêu biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm những mô hình kinh tế hiệu quả của các tỉnh, thành khác nhằm nâng cao hiệu quả trong phát triển sản xuất. Mặt khác, các cấp hội luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện để hội viên tiếp cận, khai thác các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách

Từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm từ 42,9% xuống còn 17%. Riêng trong năm 2023, toàn hội đã giảm được 16 hộ CCB nghèo. Hiện nay, hộ CCB khá và giàu trong toàn hội đạt 17%. Hội có 2 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 9 hội viên đạt cấp tỉnh và hơn 40 hội viên đạt cấp huyện.

QUAN TÂM HỘI VIÊN NGHÈO

Song song với thực hiện hiệu quả phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, các cấp hội CCB của huyện luôn quan tâm công tác hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với hội viên, nhất là hội viên nghèo nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trong phát triển kinh tế, nhiều hội viên có điều kiện khá luôn phát huy tinh nghĩa đồng đội, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức, như: Tư vấn kỹ thuật; hỗ trợ cây, con giống, thức ăn gia súc, đến mùa thu hoạch chỉ lấy tiền gốc, không tính lãi. Qua đó, giúp nhiều hội viên thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, thời gian qua, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp hội CCB của huyện đặc biệt quan tâm. Từ năm 2017 đến nay, toàn hội đã chung tay với các cấp, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây tặng nhà cho gần 20 gia đình hội viên và sửa chữa nhà cho hơn 20 gia đình hội viên nghèo. Đồng thời, trao nhiều mô hình sinh kế, thiết bị, vật dụng sinh hoạt... giúp các gia đình phát triển kinh tế và có đời sống tốt hơn. Vào dịp lễ, Tết hàng năm, Hội CCB huyện đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình hội viên nghèo nói riêng, hộ nghèo nói chung và các gia đình chính sách trên địa bàn. Cùng với đó, hàng năm, hội đều phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hội viên, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Qua đó, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

□ THẾ ANH

NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Liệt sĩ: NGUYỄN MÃI

Sinh năm: 1936; quê quán: Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Nhập ngũ: Năm 1962; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: Huyện đội Khánh Ninh.

Hy sinh: Ngày 4-1-1973, tại Hòn Hấu, Ninh An.

Nơi an táng: Hòn Ngang, Ninh An (nay là thôn Gia Mỹ, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Ai biết phần mộ liệt sĩ Mã ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Lạc Hòa, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) - số điện thoại: 0965 022 183, hoặc Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 069 752 148.

Liệt sĩ: NGUYỄN LỤC

Sinh năm: 1956; quê quán: Hà Hoàng, Hòa An, Cao Bằng.

Nhập ngũ: Năm 1972; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Huyện đội Ninh Hòa.

Hy sinh: Ngày 20-4-1974, tại Nam Ninh Hòa.

Nơi an táng: Bìa rừng thôn Gia Mỹ, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ai biết phần mộ liệt sĩ Lục ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Văn Thảo (thôn Lạc Hòa, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) - số điện thoại: 0397 486 741, hoặc Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 069 752 148.

Liệt sĩ: NGUYỄN ĐỨC HỒNG

Sinh năm: 1945; quê quán: Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An.

Nhập ngũ: Năm 1968; chức vụ: Trung đội phó; đơn vị: Tiểu đoàn 470.

Hy sinh: Ngày 1-12-1972, tại thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Nơi an táng: Thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Ai biết phần mộ liệt sĩ Hồng ở đâu, xin báo cho Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 069 752 148.

Liệt sĩ: LẠI VĂN LƯƠNG

Sinh năm: 1950; quê quán: Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Hà.

Nhập ngũ: Năm 1968; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Vạn Ninh.

Hy sinh: Ngày 27-5-1971, tại Gò Mè, thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Nơi an táng: Gò Mè, thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Ai biết phần mộ liệt sĩ Lương ở đâu, xin báo cho Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 069 752 148.

□ P.V

Những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống HIV/AIDS nên đạt được kết quả tích cực. Nhờ đó, Khánh Hòa đã ra khỏi danh sách tỉnh, thành trọng điểm về dịch HIV/AIDS, trở thành địa phương có số người nhiễm ở mức trung bình.

ĐẨY MẠNH TƯ VẤN, XÉT NGHIỆM

Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, điểm nổi bật trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh là ngành Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thành công mô hình can thiệp giảm tác hại dựa vào cộng đồng; đẩy mạnh hoạt động dự phòng và tư vấn, xét nghiệm, giám sát. Đồng thời, công tác tuyên truyền đã được đa dạng hóa thông qua nhiều hình thức...

Hiện nay, công tác tư vấn, xét nghiệm HIV trên địa bàn tỉnh được triển khai hầu hết ở các cơ sở y tế công lập và tư nhân. Mô hình này tạo điều kiện thuận lợi cho những người nhiễm HIV và có nguy cơ cao dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ dự phòng và điều trị. Hàng năm, toàn tỉnh có gần 40.000 lượt người được tư vấn và xét nghiệm HIV. Riêng 10 tháng năm 2023, có hơn 35.240 lượt người được tư vấn và xét nghiệm, qua đó phát hiện 94 trường hợp nhiễm HIV mới. Cùng với đó, các cơ sở y tế công lập ở 8 huyện, thị

Khánh Hòa không còn là tỉnh, thành trọng điểm về dịch HIV



● Cấp phát Methadone cho bệnh nhân tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

xã, thành phố và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã triển khai hoạt động tiếp nhận khám và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS. Đến nay, bệnh nhân HIV/AIDS đã được chuyển về các bệnh viện tuyến huyện; 100% trạm y tế triển khai cấp thuốc ARV cho các bệnh nhân. Toàn tỉnh có hơn 1.230 bệnh nhân đang được điều trị ARV, chiếm 83,9% so với số người nhiễm HIV/AIDS còn sống được quản lý. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện điều trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 3 cơ sở, 2 điểm cấp phát thuốc, với tổng số bệnh nhân đang được điều trị 352 người. Thông qua sự hỗ

trợ của Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và của tỉnh, đến nay, có gần 98% bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, ngành Y tế còn triển khai thành công mô hình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Hàng năm, có hơn 11.000 lượt phụ nữ mang thai được tư vấn, xét nghiệm HIV; 100% trường hợp mẹ nhiễm HIV đều được điều trị thuốc ARV kịp thời. Ngành Y tế cũng đã triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cho những đối tượng nguy cơ cao, nhất là nhóm nam quan hệ đồng tính. Mô hình này đã và đang điều trị cho 275 người, với tỷ lệ dự phòng đạt hơn 90%.

Trong 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 94 trường hợp dương tính HIV, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022. Số bệnh nhân AIDS mới là 9 ca (giảm 18,2%); số bệnh nhân HIV/AIDS tử vong 11 trường hợp. Số bệnh nhân HIV/AIDS còn sống và đang được quản lý tại các địa phương 1.536 người.

TRUYỀN THÔNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Cùng với điều trị và dự phòng, hoạt động truyền thông được ngành Y tế chú trọng. Ngành đã duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đồng đẳng (CBO) thực hiện việc tiếp cận, tư vấn, thử phản ứng nhanh HIV cho những người có hành vi nguy cơ cao (mại dâm, chích ma túy, đồng tính nam có quan hệ tình dục...). Đồng thời, tuyên truyền và phát bơm kim tiêm sạch, bao cao su cho các nhóm đối tượng nêu trên. Anh N.V.B (35 tuổi, thị xã Ninh Hòa) là người đồng tính, định kỳ tới Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa để xét nghiệm HIV. Anh B. cho biết: "Thông qua tư vấn của nhóm CBO và cán bộ y tế, tôi hiểu rõ về căn bệnh HIV. Để dự phòng, khi quan hệ tình dục, tôi đều dùng bao

cao su và tham gia chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm. Đến nay, qua các lần xét nghiệm, tôi đều âm tính với HIV".

Song song với đó, ngành Y tế còn phối hợp triển khai mô hình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS với sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, sở, ban, ngành. Bên cạnh hình thức truyền thông trực tiếp, mô hình còn truyền thông qua nhóm Zalo, trên các trang thông tin điện tử... Qua đó, đã có hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân hiểu rõ, hiểu đúng về HIV/AIDS; giảm sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV và chung tay với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đạt hiệu quả.

Bác sĩ Tôn Thất Toàn cho biết: "Mặc dù hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ song hiện nay, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, dai dẳng và phức tạp. Nguyên nhân là do các đối tượng nghiện ma túy ngày càng nhiều, tình trạng mua bán dâm khó kiểm soát, nhóm quan hệ đồng tính nam khó tiếp cận để can thiệp. Trong khi đó, hình thái lây nhiễm HIV vẫn tập trung và tăng trên các nhóm đối tượng này".

□ C.ĐAN

4 BỊ CÁO LÃNH ÁN VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI

Chiều 20-11, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội giết người, gồm: Lê Tuấn Anh Sơn (sinh năm - SN 1999, trú xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm) 9 năm 3 tháng tù; các bị cáo cùng trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh: Dương Quang Hưng (SN 1998) 9 năm tù, Tạ Văn Thành Đạt (SN 1997) 9 năm tù (tổng hợp với bản án trước đó về tội gây rối trật tự công cộng thành 12 năm 9 tháng tù), Đào Thanh Tuấn (SN 2001) 6 năm tù (tổng hợp với 2 bản án trước đó về tội gây rối trật tự công cộng và giết người thành 12 năm tù). Về trách nhiệm dân sự, tòa ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận mỗi bị cáo tiếp tục bồi thường cho bị hại 12 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Chuyên Phi Cường và Nguyễn Thanh Bảo là bạn của nhau. Bạn gái của Bảo là T.T.C.N làm nhân viên tại một quán bida ở TP. Cam Ranh. Tối 20-9-2018, Phan Văn Thanh đến quán trên đánh bida và trêu ghẹo, chặn xe không cho N. về nên N. gọi điện thoại cho Bảo nhờ đến đưa về thì Bảo nói N. gọi nhờ Cường đưa về. Khi N. gọi thì Cường đang ăn nhậu cùng Hưng, Sơn, Đạt, Tuấn và Trần Bá Duy Hải. Cường nói lại cho cả nhóm nghe và mượn xe máy của Hải để đi thì Sơn nói cả nhóm cùng đến đưa N. về. Cả nhóm đồng ý. Trước khi đi, Sơn nói với Đạt, Hưng, Tuấn khi đến quán bida, xác định được người trêu ghẹo N. thì Sơn sẽ xông vào đánh trước, Đạt, Tuấn, Hưng

xông vào đánh hỗ trợ. Cường và Hải không biết việc này. Sơn giấu dao trong người, sau đó cả nhóm đến quán bida. Sau khi được N. chỉ người trêu ghẹo, Cường đến hỏi Thanh vì sao không cho N. về thì Sơn liền xông tới đập Thanh. Hưng, Đạt và Tuấn cùng xông vào dùng tay, chân đánh Thanh. Thanh bỏ chạy thì Hưng, Sơn, Đạt đuổi theo, tiếp tục đánh Thanh; riêng Sơn đâm trúng thắt lưng Thanh. Theo kết luận giám định, Thanh bị tổn thương cơ thể 13%.

Sau khi phạm tội, Hưng, Sơn, Đạt bỏ trốn, đến ngày 18-10-2019, Sơn đầu thú; ngày 18-11-2019, Đạt, Hưng bị bắt theo lệnh truy nã. Cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự



● Các bị cáo trước tòa.

đối với Bảo, Cường, Hải, N. do không có ý thức gây thương tích cho bị hại. Được biết, bị cáo Tuấn từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi chuẩn bị hung khí nhằm gây thương tích cho người khác và gây rối trật tự công cộng có mang theo các loại hung khí thô sơ;

từng bị xử phạt về tội cố ý gây thương tích; đang chấp hành án về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Đạt đang chấp hành án về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi phạm tội, mỗi bị cáo đã bồi thường cho bị hại 2,5 triệu đồng.

□ N.V

10 THÁNG, TOÀN TỈNH XẢY RA 25 VỤ CHÁY



● **Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường căn nhà ở phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang xảy ra hỏa hoạn lúc rạng sáng 10-6-2023.**

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ cháy, làm 3 người chết, thiệt hại về tài sản gần 16,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy tăng 13 vụ, số người chết tăng 3 người, thiệt hại về tài sản tăng hơn 12,9 tỷ đồng. Cụ thể, TP. Nha Trang là địa phương xảy ra nhiều vụ cháy nhất với 7 vụ; tiếp đến là TP. Cam Ranh 4 vụ, Khánh Vĩnh 3 vụ, Diên Khánh 3 vụ, Vạn Ninh 3 vụ, Cam Lâm 2 vụ, Khánh Sơn 2 vụ và thị xã Ninh Hòa 1 vụ. Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ nổ, làm bị thương 5 người.

Trong số đó, có đến 8 vụ cháy các phương tiện giao thông, 4 vụ cháy nhà ở đơn lẻ, 2 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, 1 vụ cháy chợ, 1 vụ cháy rừng và 4 vụ cháy liên quan đến nhà kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh... Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đa số do sự cố hệ thống, thiết bị điện và sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

□ **THÀNH LONG**

Thời sự quốc tế

CÁC NƯỚC ARAB KÊU GỌI MỘT LỆNH NGỪNG BẮN NGAY LẬP TỨC TẠI GAZA

Ngày 20-11, Bộ trưởng Ngoại giao một loạt nước Arab và Hồi giáo kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza trong chuyến thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) - chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác nhằm thúc đẩy hòa bình và nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Dải Gaza. Tại Bắc Kinh, đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập, Indonesia, Palestine và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc gặp này, Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn

manh cộng đồng quốc tế cần gánh trách nhiệm để ngăn chặn Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ lời kêu gọi giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Trung Đông. Ông cũng cho biết, cộng đồng quốc tế phải hành động ngay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để chấm dứt thảm họa nhân đạo. Trong một diễn biến khác, tại cuộc trao đổi ngày 20-11, Ngoại trưởng Nga và Iran cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza, cũng như cần có biện pháp hỗ trợ ngay lập tức

cho dân thường tại đây.

Theo thống kê mới nhất, xung đột Hamas - Israel từ ngày 7-10 tới nay đã khiến ít nhất 12.300 người Palestine và 1.200 người Israel thiệt mạng. Đến nay, Israel vẫn thực hiện việc bao vây toàn diện với Dải Gaza, cắt nguồn cung nhiên liệu, điện và nước, đồng thời hạn chế các hoạt động viện trợ nhân đạo. Israel cũng từ chối lệnh ngừng bắn cho đến khi Hamas trả tự do cho toàn bộ các con tin đang bắt giữ.

□ Theo TTXVN

HÀN QUỐC YÊU CẦU TRIỀU TIÊN “DỪNG NGAY LẬP TỨC” KẾ HOẠCH PHÒNG VỆ TINH

Theo Yonhap, ông Kang Ho-pil, Cục trưởng Tác chiến Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc, ngày 20-11 đã lên tiếng khuyến cáo Triều Tiên “dừng ngay lập tức” các hoạt động chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh do thám quân sự tiếp theo và đe dọa sẽ có “các biện pháp cần thiết” nếu kế hoạch này vẫn tiếp diễn. Lời cảnh báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đưa ra dự báo Triều Tiên sẽ

tiến hành vụ phóng vệ tinh do thám “vào khoảng tuần này”. Quan chức an ninh Hàn Quốc cho hay “có khả năng một vụ phóng sẽ được thực hiện trong tương lai gần” và nếu điều đó xảy ra, Hàn Quốc sẽ hành động để Triều Tiên “bị cô lập ngoại giao sâu sắc hơn”. Ông Kang Ho-pil tuyên bố: “Nếu Triều Tiên vẫn tiếp tục với kế hoạch phóng vệ tinh do thám quân sự của mình bất chấp cảnh báo của chúng tôi, quân đội của chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp

cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân”, nhưng từ chối cung cấp chi tiết về các biện pháp tiềm năng này.

Triều Tiên đã tiến hành 2 lần phóng nhằm đưa vệ tinh do thám lên quỹ đạo vào tháng 5 và tháng 8 vừa qua. Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Triều Tiên bị cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào.

□ Theo TTXVN

Thế giới 24 giờ qua

● **Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 20-11 bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần đến Anh và Pháp.** Theo lịch trình, ông Yoon Suk Yeol tới Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước nhân dịp kỷ niệm 140 năm quan hệ song phương, sau đó tới Pháp thực hiện chiến dịch ngoại giao vận động giành quyền đăng cai Hội chợ triển lãm thế giới 2030 tại Busan.

● **Ngày 20-11, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ của Australia Julie Collins cho biết, trong Chiến lược An ninh mạng Australia 2023 - 2030 sắp công bố, chính phủ Australia sẽ đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh**

ngiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực đảm bảo an ninh mạng. Cụ thể, Australia cam kết sẽ chi 7,2 triệu AUD để tổ chức chương trình miễn phí giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng đảm bảo an ninh mạng của mình. Chính phủ cũng sẽ đầu tư 11 triệu AUD vào Dịch vụ phục hồi an ninh mạng cho doanh nghiệp nhỏ.

● **Ít nhất 40 tàu đánh cá bị thiêu trụi trong vụ hỏa hoạn lớn bùng phát vào rạng sáng 20-11 tại một cảng cá ở miền Nam Ấn Độ.** Cảnh sát cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cảng cá ở thành phố Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy; nguyên nhân vụ cháy đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

□ P.V (Tổng hợp)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 16 giờ 00 phút 00 giây ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9; Mã số thuế: 4200580651; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng trệt C4 - C5 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 16 giờ 15 phút 00 giây ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa; Mã số thuế: 4200536500; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 16 giờ 45 phút 00 giây ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Mỏ đá Hòn Cậu; Mã số thuế: 4201690079; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ 15 giờ 30 phút 00 giây ngày 14/11/2023, Công ty Cổ phần ĐT-SX-TM-DV-XD Hưng Thịnh Phát; Mã số thuế: 4201653165; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: A11 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

5. Kể từ ngày 15/11/2023, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Gia Hân NT; Mã số thuế: 4201891441; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 96/24 Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

6. Kể từ ngày 15/11/2023, Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Blue Việt; Mã số thuế: 4201652771; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 4, toà nhà EMC, 62 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỞNG

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “**Nghiên cứu thu nhận polyphenol, chlorophyll từ rau má thìa (Centella asiatica (L.) Urb) và ứng dụng trong đồ uống**”,

Ngành: Công nghệ sau thu hoạch

Mã số: 9540104,

Của nghiên cứu sinh: **Đặng Bửu Tùng Thiện**

Được tổ chức vào hồi: 8 giờ 00, ngày 02 tháng 12 năm 2023,

Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

THỨ BA (21-11)

Chương trình truyền hình
 VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Nẻo về nguồn cội; 13h05: Phim: Bí mật hôn nhân (T.75); 17h30: Việt Nam hôm nay; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Xây dựng, chinh đốn Đảng; 21h: Phim: Chúng ta phải hạnh phúc (T.9); 22h35: Dám sống.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Hạnh phúc ban mai (T.38); 18h10: Phim: Hương

vị tình thân (P.1-T.51); 20h: Lướt trên VTV Go; 20h30: Ai là triệu phú; 21h40: Phim: Chúng ta của 8 năm sau (T.8); 22h40: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.78); 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Những cô nàng thời đại (T.75); 12h15: Phim: Gia đình là số 1 (P.1-T.31); 20h10: THPT Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23; 21h50: Phim: Cô trợ lý thời trang bí ẩn (T.52).

(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

SANEST KHÁNH HÒA VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG CHUYỀN QUỐC GIA 2023

Đánh bại đội bóng Biên Phòng với tỷ số 3-0 ở trận chung kết, Sanest Khánh Hòa đoạt chức vô địch Giải bóng chuyền quốc gia năm 2023. Đây là lần thứ 4 Sanest Khánh Hòa bước lên bục vinh quang ở giải đấu cao nhất. dịp này, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã thưởng nóng cho đội bóng 2 tỷ đồng.

Tối 19-11, tại sân Nhà Thi đấu thể thao tỉnh diễn ra trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang giữa chủ nhà Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng. Đến dự khán trận chung kết có đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, các sở, ban, ngành của tỉnh, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và hàng ngàn cổ động viên.

Theo lịch, trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ 30, nhưng trước đó 1 giờ đã có hàng nghìn khán giả đến sân sớm để chọn chỗ ngồi. Các hàng ghế trên khán đài không còn chỗ trống, người xem đứng chật kín dãy hành lang lối đi. Đã khá lâu, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh mới chứng kiến lượng khán giả đông như vậy đến xem, cổ vũ giải đấu.

Bước vào trận chung kết, cả Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng đều tung đội hình mạnh nhất và cho thấy sự quyết tâm rất cao. Ngay ở séc 1, các vận động viên (VĐV) “ngôi sao” của cả 2 đội, như: Quốc Dư, Văn Tiên, Evandro Diaz, Trung Trực, Văn Tú (Sanest Khánh Hòa), Ngọc Thuận, Văn Hiệp, Jakkarit Thanomnoi (Biên Phòng) đã có những pha “ăn miếng trả miếng” với những tình huống tấn công đầy uy lực, đẹp mắt. Tuy vậy, với lợi thế tinh thần từ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Sanest Khánh Hòa đã nhanh chóng tạo ra cách biệt, qua đó giành chiến thắng với điểm số 25-22. Séc 2 tiếp tục là hiệp đấu giằng co giữa 2 đội, và Sanest Khánh Hòa một lần nữa giành phần thắng với điểm số 28-26. Sang séc 3, trong khi các VĐV đội chủ nhà càng chơi càng hay thì phía bên kia sân, đội Biên Phòng có dấu hiệu xuống tinh thần, chủ công Jakkarit người Thái Lan được Huấn luyện viên Trần Đình Tiến thay ra và kết quả đội khách tiếp tục nhận thất bại với điểm số 17-25. Chung cuộc, Sanest Khánh Hòa giành chiến thắng 3-0 trước Biên Phòng, qua đó giữ chiếc cúp vô địch ở lại Nha Trang.

Đây là lần thứ tư Sanest Khánh Hòa đoạt chức vô địch và là lần thứ ba bước lên bục vinh quang trên sân nhà ở giải đấu cao nhất này. Trong khi đó, sau 12 năm chờ đợi, các chàng trai áo lính lại tiếp tục lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Được biết, Biên Phòng từng lên ngôi vô địch (với tên gọi Sao Vàng Biên Phòng) sau khi vượt qua Sanest Khánh Hòa ở trận chung kết vào năm 2011.

Ông Bùi Quang Ngọc - Huấn luyện viên trưởng đội Sanest Khánh Hòa cho biết: “Trận này, toàn đội đã chơi rất hay, giành chiến thắng thuyết phục để bước lên bục cao nhất. Để có được kết quả này, đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầu tư bài bản và quan trọng hơn là sự tiếp lửa tinh thần của hàng nghìn cổ động viên đội Sanest Khánh Hòa”.

□ AN NHIÊN



● Đội bóng Sanest Khánh Hòa đăng quang.



● Trận chung kết giữa Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng.



● Các vận động viên đội Sanest Khánh Hòa.

Sau trận chung kết, Ban tổ chức tiến hành trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích. Ở giải cá nhân, VĐV Dương Văn Tiên (Sanest Khánh Hòa) giành giải VĐV tấn công xuất sắc nhất; VĐV Đinh Văn Duy (Biên Phòng) giành giải chuyền hai xuất sắc nhất; VĐV Huỳnh Trung Trực (Sanest Khánh Hòa) giành giải phòng thủ xuất sắc nhất. Ở giải tập thể, Sanest Khánh Hòa vô địch; Biên Phòng giành giải nhì; Thể Công Tân Cảng giành giải ba.



● Cổ động viên đội bóng Sanest Khánh Hòa.